



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โปร่งใส ไร้ทุจริต ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดให้”  
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายพันเทพ สุวรรณพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสำเร็จของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงศึกษาธิการ

และขอถวายสัตยาธิษฐานว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพันเทพ สุวรรณพันธ์)  
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
เรื่อง การให้และรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ นั้น

ข้าพเจ้า นายพันเทพ สุวรรณพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรีจิต มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกินสามพันบาทต่อคนต่อโอกาส และให้ถือปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพันเทพ สุวรรณพันธ์)

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง